



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ (หัวหน้างาน)

โดยเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ ในการพิจารณาทักษะ  
ภาษาอังกฤษของผู้เข้ารับการประเมิน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับ  
การประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน  
ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ (หัวหน้างาน) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดมาตรฐานพัฒนาด้านภาษาอังกฤษสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยจึงให้เพิ่มเติมการเทียบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ประกอบการประเมินทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  
ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายละเอียดเกี่ยวกับการเทียบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ประกอบการประเมินทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  
แนบท้ายประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถใช้ “ผลการสอบวัดระดับแบบฝึกหัด ด้วยโปรแกรม SPEEXX” แทนการประเมินทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ โดยให้นำวุฒิบัตรแสดงผลการสอบวัดระดับมายื่น ภายในวันที่ปิดรับสมัคร ทั้งนี้ ให้เทียบผลการสอบวัดระดับแบบฝึกหัด ด้วยโปรแกรม SPEEXX กับระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

ผลการสอบวัดระดับแบบฝึกหัด ด้วยโปรแกรม SPEEXX	ระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ที่เทียบได้
A2	ระดับ ๑
B1	ระดับ ๒
B2	ระดับ ๓
C1	ระดับ ๔
C2	ระดับ ๕

๒. การฝึกอบรม “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งที่สูงขึ้น (กรณีหัวหน้างาน)” ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยให้นำผลการฝึกอบรมและการทดสอบมายื่นประกอบการประเมินได้ ทั้งนี้ ให้เทียบคะแนนตาม “ตารางเทียบมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ กับระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ” ดังนี้

ตารางเทียบมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ กับระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

คะแนนที่ได้รับจากการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฯ	ระดับทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษที่เทียบได้
๕๐-๕๙	ระดับ ๑
๖๐-๖๙	ระดับ ๒
๗๐-๗๙	ระดับ ๓
๘๐-๘๙	ระดับ ๔
๙๐-๑๐๐	ระดับ ๕